



แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ

แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งที่ยื่นขอ	วันที่บรรจุ	แผนการพัฒนา		
				ปีที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	ปีที่ลาศึกษาต่อ	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
รศ.ดร.ศรีขันธ์ พล หนูพรหม	ผศ.	รศ.	17 ตค. 2557	2564	-	1. ตำรา, งานวิจัย
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง	ผศ.	รศ.	21 พค. 2553	2564	-	1. ตำราวิชาดินและปุ๋ย 2. งานวิจัย 3 เรื่อง (ตีพิมพ์)
ผศ.ดร.วนิดา เพ็ชรสมูล						
ผศ.ดร.ครวญ บัวศิริ	ผศ.	รศ.	14 กค. 2536	2564	-	1. เอกสารคำสอน การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 2. ตำรา เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 3. งานวิจัย การเปรียบเทียบการผลิตไก่เบตงกับไก่พื้นเมืองในสภาพกึ่งปล่อย
อาจารย์ทวิศักดิ์ ทองไผ่	อาจารย์	ผศ.	2544	2566	-	1. เอกสารประกอบการสอน 2. ตำรา 1 เล่ม 3. งานตีพิมพ์ 2 เรื่อง

อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง	อาจารย์	ผศ.	9 พย. 2552	2564	-	4. เอกสารประกอบการสอนวิชา การปักไข่ และการจัดการโรงปัก 5. งานวิจัย 2 เรื่อง 6. ตำรา 1 เล่ม
ผศ.สบาย ต้นไทย	ผศ.	รศ.	10 มิย. 2529	2564	-	1. เอกสารคำสอนคุณภาพน้ำและการ วิเคราะห์ 2. ตำรา การส่งเสริมการประมง 3. งานวิจัย การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูก พืช 4. งานวิจัย ต้นแบบชุดอควาโปนิคส์
อาจารย์ศรัณย์ รักษาพรหมณ์	อาจารย์	ผศ.	-	2566	-	1. เอกสารการสอน/ตำรา 2. งานวิจัย
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์	อาจารย์	ผศ.	-	2564	-	1. บทความวิจัยนานาชาติ 2 เรื่อง